

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội thảo Khoa học: Giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu về cây Sâm Puxailaileng và một số loài cây dược liệu vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học: “Giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu về cây Sâm Puxailaileng và một số loài cây dược liệu vùng núi cao tỉnh Nghệ An”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cùng chủ trì Hội thảo; Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y Tế; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳnh Châu; Một số Doanh nghiệp Dược phẩm trong nước, Viện Dược liệu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Sau khi khảo sát thực tế, Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham luận của các đơn vị nghiên cứu, UBND huyện Kỳ Sơn về kết quả nghiên cứu về công tác bảo tồn, sản xuất giống và trồng cây Sâm Puxailaileng tại Nghệ An; Một số kết quả bước đầu về thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen ở Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020; Kết quả trồng thử nghiệm một số đối tượng dược liệu trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; Thực trạng và định hướng phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; Ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học, quản lý, đại diện các doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận:

1. Nghệ An là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu gắn với công nghệ chế biến: Với diện tích 16.500 km², trong đó 2/3 diện tích miền núi, có khu sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai đa dạng, có hơn 1000 loài dược liệu, trong đó có nhiều loài có giá trị cao như Sâm Puxailaileng, cây Hà Thủ Ô đỏ, Đảng Sâm, Ba Kích tím, Sa Nhân tím, Thiên Niên Kiện, Mú Tỳ, Lan Kim tuyến, Nấm Linh chi đỏ, Trà

Hoa vàng... Qua kết quả nghiên cứu trong những năm qua đã cho thấy được giá trị các sản phẩm của các cây dược liệu trên địa bàn các huyện miền Tây rất lớn, việc nghiên cứu phát triển cây dược liệu trên địa bàn đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao như trà hòa tan và viên nang từ Trà Hoa vàng, Cao Hà Thủ Ô đỏ và Đẳng Sâm, Trà Cà gai leo, các sản phẩm từ cây Mú Tùn,... đã gợi mở một hướng phát triển mới cho huyện Kỳ Sơn và các huyện miền núi miền Tây, tạo sinh kế cho bà con trong vùng tăng thu nhập và phát triển bền vững.

2. Việc bảo tồn và phát triển trồng cây dược liệu là định hướng lớn, thế mạnh, cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới, đây sẽ là cây chiến lược để giúp miền Tây Nghệ An thoát nghèo. Vì vậy, trong thời gian tới căn cứ quy hoạch phát triển cây dược liệu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 03/4/2018, và trên cơ sở kết quả nghiên cứu, kết hợp giữa các doanh nghiệp với người dân để định hướng phát triển, xác định lộ trình, phương pháp triển khai, quy hoạch, tạo môi trường, xây dựng cơ chế chính sách, đảm bảo hạ tầng cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực dược liệu; Cần xác định doanh nghiệp là nòng cốt trong phát triển, gắn với đầu ra thị trường; Phải lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình để phát triển, xây dựng cơ chế gắn phát triển dược liệu với bảo vệ rừng, nhất là trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

3. Để tiếp tục triển khai phát triển cây dược liệu, trở thành sản phẩm hàng hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu Quyết định số 2355/QĐ-TTg, ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020" và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo, yêu cầu các Sở, ngành liên quan sớm triển khai các nhiệm vụ sau:

a. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai Quy hoạch phát triển cây dược liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt

b. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp dược, gắn với vùng nguyên liệu thành một ngành sản xuất phát triển trong tương lai.

c. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chủ động thu hút đầu tư cho chương trình phát triển cây dược liệu và công nghiệp dược, chủ động tham mưu lồng ghép các nguồn lực tài chính đầu tư phát triển dược liệu trong vùng miền Tây Nghệ An.

d. Sở Khoa học và Công nghệ: Ưu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp dược và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm kết nối giới thiệu để doanh nghiệp hợp tác với các Viện, Trường có thể mạnh nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng để triển khai các đề tài, dự án khoa học tiếp theo như sản xuất giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến,...;

Tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo để đủ điều kiện đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa giống Sâm Puxailaileng vào bản đồ Sâm Việt Nam và sản phẩm sâm quốc gia; hỗ trợ thực hiện dự án bảo tồn và phát triển sâm Puxailaileng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2020 và hình thành vườn bảo tồn các cây dược liệu có giá trị tại vùng miền Tây Nghệ An.

h. UBND các huyện miền Tây Nghệ An: Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách trong phát triển cây dược liệu trên địa bàn một cách hợp lý; Đặc biệt là chương trình cây dược liệu gắn với bảo vệ rừng và xóa đói giảm nghèo.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội thảo khoa học; UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh LHV;
- CVP UBND tỉnh;
- PVP VX UBND tỉnh
- Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, TC, NN và PTNT; Y tế;
- UBND các huyện miền núi;
- Lưu VT.UB (Toàn).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Chu Hữu Bằng

